



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## นร.-ครูผ่านโทเฟลภาษาไทยแค่คาบสั้น

**ราชบัณฑิตยสถานเผยนร.-ครูผ่านเกณฑ์โทเฟลภาษาไทยแค่คาบสั้นห้วงเด็ก ป.6 อ่อนหลักไวยากรณ์เรียงประโยคไม่ถูกต้อง พูดควบกล้ำ ร ล ไม่ชัด ชี้อิดคาคครูไทยทำคะแนนได้ต่ำกว่าครูสอนวิชาอื่น**

น.ส.ชลธิชาสดมภ์ นักวรรณศิลป์ ราชบัณฑิตยสถาน ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่า จากการที่ได้ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาไทยกับครูสอนวิชาภาษาไทยและนักเรียนนักศึกษา 3,000 คนนั้นมศว ได้รายงานผลตรวจข้อสอบเข้ามาแล้ว โดยนักเรียนระดับ ป.6 สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน56% ไม่ผ่าน44% นักเรียนระดับม.3 ผ่านเกณฑ์51% ไม่ผ่าน49% นักเรียนระดับ ม.6 ผ่านเกณฑ์54% ไม่ผ่าน46% นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านเกณฑ์ 51% ไม่ผ่าน49%

น.ส.ชลธิชากล่าวว่าภาพรวมแม้เด็กจะผ่านเกณฑ์เกินครึ่งแต่ยังไม่น่าพอใจเพราะคะแนนสูงและต่ำห่างกันมาก อีกทั้งคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 75% จากคะแนนเต็ม100% ซึ่งน่าจะได้ถึง80% แต่ไม่ได้ประหลาดใจกับผลคะแนนที่ออกมาเพราะไม่แตกต่างจากผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยที่หน่วยงานต่างๆทำออกมาซึ่งพบว่าเด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยไม่ดีนัก

"จะนำผลสรุปนี้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาทางแก้ไข และห้วงความรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะระดับประถม เพราะพบว่าทำคะแนนหลักภาษาศาสตร์หรือไวยากรณ์ได้ค่อนข้างต่ำ เด็ก ป.6 ยังเรียงประโยคไม่ถูกส่วนทักษะการพูดก็น่าห่วงเพราะมีปัญหาพูดควบกล้ำ ร ล ไม่ชัด แต่ทักษะด้านนี้น่าห่วงน้อยกว่าหลักภาษาศาสตร์ เพราะฝึกกันได้" น.ส.ชลธิชากล่าว

น.ส.ชลธิชากล่าวอีกว่าส่วนครูอนุบาล ประถมและมัธยมที่สอนวิชาภาษาไทย และครูมัธยมที่สอนวิชาอื่น ผลทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 52% โดยครูกลุ่มอนุบาลประถมและครูกลุ่มมัธยมที่สอนวิชาอื่น มีผู้ทำคะแนนสูงสุดได้ถึง 80% ขณะที่ครูมัธยมที่สอนวิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 70% ซึ่งค่อนข้างผิดความคาดหมายแต่อาจเป็นไปได้ว่าข้อสอบที่ใช้สำหรับครูมัธยมที่สอนวิชาภาษาไทยอาจยากเกินไป

"ผลทดสอบครูที่ออกมาไม่น่าประหลาดใจ เพราะเป็นไปตามเสียงสะท้อนของสังคมที่มองว่าควรต้องหันมาส่งเสริมช่วยเหลือครูที่สอนภาษาไทยอย่างจริงจัง ถ้าทิ้งเวลาไปนาน ปัญหาจะยิ่งหนักขึ้น แต่มีแนวโน้มว่าพัฒนาให้ดีขึ้นได้เพราะโดยภาพรวมครูทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์ 50% และจะช่วยทำคู่มือพัฒนาครูจะสรุปผลเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทยที่มีผอ.สทศ.เป็นประธานในกลางเดือนตุลาคมนี้"น.ส.ชลธิชากล่าว